



BANPU ผลงานแข็งแกร่ง

■ EBITDA ไตรมาส 3/63 พุ่ง 103% ■ ราคาก๊าซขาขึ้น-ธุรกิจไฟฟ้าดี



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ประกาศผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 3/63 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ่านต่อหน้า 2 ▶

นิวส์คอนเนคท์-BANPU ผลงานไตรมาส 3/63 มี EBITDA 146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 103% หลังจากมาตรการลดต้นทุนเป็นไปตามแผน ได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจไฟฟ้า ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

RT ล้นระฆังเทรด 12 พ.ย. มั่นใจผลตอบรับเกินคาด จอง 1.92 บ./หุ้น-หุ้นแดง

นิวส์ คอนเนคท์ - RT เข้าสนามเทรด SET เตรียมนำเงินขายยธุรกิจ มั่นใจราคาเหนือจอง หลังผลตอบรับดีจากนักลงทุน เชื่อมั่นพื้นฐานแข็งแกร่ง

ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเนคท์" รายงานว่า วันที่ 12 พ.ย. 2563 บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก

โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ

อ่านต่อหน้า 2 ▶

SCN เฮ! ขายไฟเอกชนอีก 11 ราย เดินหน้าดัน SAP เข้าตลาดหุ้นฯ ปี 65

ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าติดตั้งโซลาร์ฟาร์มที่อบบหลังคาโรงงานกับภาคเอกชน (Private PPA) ทั้งสิ้น 11 ราย มีขนาดติดตั้งรวม 6.58 เมกะวัตต์

อ่านต่อหน้า 2 ▶



อุทธิ กิจพิพิธ

นิวส์ คอนเนคท์ - SCN เฮ! บริษัทย่อย "SAP" เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 11 ราย วางเป้าปี 66 กำลังผลิต 110 MW

นายอุทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า บริษัท สแกน แอดวานซ์เพาเวอร์ จำกัด (SAP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย



SABUY ปิดต่ำจอง 25%.... บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เข้าซื้อขายในตลาด mai เป็นวันแรก เปิดซื้อขา 2.50 บาท เท่าราคา IPO ที่ 2.50 บาท และปิดซื้อขาที่ 1.87 บาท ลดลง 0.63 บาท หรือ 25.20% มูลค่าซื้อขายกว่า 947.84 ล้านบาท





BANPU

เพิ่มขึ้น 103% เทียบกับไตรมาสก่อน

โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, จากธุรกิจไฟฟ้า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากช่วงไตรมาส 3 เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนที่อ่อนตัวลงจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3 ปริมาณความต้องการใช้พลังงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจไฟฟ้ามีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนี้นำมาเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผน

ประกอบกับภาวการณ์ตลาดของเชื้อเพลิงพลังงานถ่านหิน น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เริ่มปรับตัวสะท้อนภาพอุปสงค์ และอุปทานที่แท้จริง นอกจากนี้

ผลจากการดำเนินมาตรการลดต้นทุน และการบริหารงบดุลอย่างรัดกุม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนผลประกอบการในไตรมาส 3 ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามหากคิดเป็นผลประกอบการสุทธิ BANPU มีผลขาดทุนสุทธิ 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณการจำหน่ายถ่านหินที่ 4.31 ล้านตันลดลง 19% เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนัก ขณะที่ราคาก๊าซออลตัวลง โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 49.10 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ส่วนเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียมีปริมาณขายจำนวน 3.24 ล้านตันมีราคาจำหน่ายถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 78.97 เหรียญออสเตรเลีย ส่วนธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนมีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 10.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

SCN

จากเดิมที่บริษัทมีสัญญาประมาณ 12 เมกะวัตต์ที่ได้จ่ายไฟเข้าระบบ (COD) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่าทั้งปีจะมีขนาดติดตั้งรวมทั้งสิ้น 20 เมกะวัตต์ที่จะทยอย COD เพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้เจรจาคว่าอีก 200 ราย เพื่อทำสัญญาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะปีหน้าจะเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ และในปี 66 จะมี 110 เมกะวัตต์ ซึ่งจะหนุนต่อผลการดำเนินงานให้เติบโตได้เป็นอย่างมาก

โดยบริษัทยังมีแผนนำ SAP เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2565 เพื่อหวัง



ต้องการขยายธุรกิจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงงานให้ได้มากยิ่งขึ้น

โดยปีหน้านั้นบริษัทคาดว่าจะระดมทุนราว 1,000 ล้านบาทเพื่อมาขยายกำลังการผลิตโซลาร์รูฟท็อป

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดจะต่ำกว่าปีก่อน เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้แก๊ส NGV ให้ลดลงจากปีก่อนเป็นอย่างมาก

RT

ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาทราคาเสนอขายหุ้นละ 1.92 บาท

นายชวลิต ถนอมถิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RT กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมมาใช้จ่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมลงทุนเพิ่มเครื่องมือ-เครื่องจักร ระบบคอมพิวเตอร์ และการก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

“บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากมีความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ซึ่ง RT เป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตและไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญพิเศษในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ปี” นายชวลิตกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าจะมีโอกาสรับงานได้ อีกมากในอนาคต โดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ทยอยประกาศออกมา อีกทั้งบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถบริหารต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนจากผลกำไร



ชวลิต ถนอมถิน

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมมีกำไรสุทธิ 229.47 ล้านบาท (1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63)



กกบง.นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน150MW



นิวส์ คอนเน็คท์ - กกบง. เห็นชอบนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชน 150 เมกะวัตต์ รับทราบแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในช่วงปี 64-72 และแผนจัดหา LNG ของ กกพ. พร้อมให้ปรับลดราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะต่ำกว่า 13.62 บาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กกบง.) ว่าที่ประชุมกกบง.เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีเป้าหมายนำร่อง 150 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวมวล ไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ

กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ภายใน 36 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) การเปิดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้เสนอโครงการ สำหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ อาทิ การให้หุ้นบุริมสิทธิ ร้อยละ 10 ให้กับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน



สุพัฒนพงษ์
พันธ์มีเชาว์

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า การให้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้โรงไฟฟ้าและชุมชน ทำความตกลงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะเสนอแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้กับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กกพช.) ในวันที่ 16 พ.ย. นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในช่วงปี 64-72 ตามรูปแบบปรับปรุงแนวทางเดิมตามมติ กกพช. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60 และให้จัดทำคำสั่งคณะทำงานพิเศษพิจารณาแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 มีหน้าที่พิจารณารูปแบบการส่งเสริมการแข่งขัน ราคา LNG นำเข้า โครงสร้างราคา ก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม

พร้อมรับทราบแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระหว่างปี 64-66 เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าบางปะกง พระนครใต้ และวังน้อย มีปริมาณไม่เกิน 1.9, 1.8, 1.8 ล้านตันต่อปี ตามลำดับ โดยการนำเข้า LNG ของ กกพ. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่ต้องการให้มี shipper หลายราย ทั้งนี้ กกพ. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของ TPA และข้อกำหนดอื่นๆ

ขณะเดียวกันที่ประชุมกกบง.ยังเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ต่ำกว่า 13.62 บาท/กก. สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (ในเขต กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซี่/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ร่วม ชสมก. ในต่างจังหวัด: รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว ร่วม ชสมก. รถโดยสาร/รถตู้ร่วม บขส. และรถแท็กซี่) ปรับลดลงตามราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถทั่วไปที่ลดลงตามราคาตลาดโลกโดยให้มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 63

ภาพข่าว

DHOUSE นำเยี่ยมชมกิจการ

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีแฮสพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ให้ข้อมูลแนวโน้มธุรกิจและแผนการดำเนินงานหลังระดมทุน ณ สำนักงานฯ พร้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนากิจการรถโดยสารสาธารณะ การนัดบิซ เดอะแกรนด์ คาแนล และที่ดินรอการพัฒนาใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเร็ว ๆ นี้



TEAMG มอบทุนการศึกษาปีที่ 14

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย (ที 3 จากชาย) ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ และนางสาวนวนลแพร ภัทรมัย (ที 3 จากชวา) หัวหน้าฝ่ายวางแผนและสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ TEAMG นำคณะผู้บริหารและพนักงานไปมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนนิเวศน์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน โดยเป็นการมอบทุนต่อเนื่องปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2550

